

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA
V/v chấn chỉnh công tác đảm
bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn huyện

An Lão, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 09/01/2023 của UBND thành phố về việc Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2023; kế hoạch số 116/KH-CAHP-PC08 ngày 02/02/2023 của Giám đốc Công an thành phố về việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm các chuyên đề nồng độ cồn, tốc độ, coi nói thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ - năm 2023. UBND huyện An Lão yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Công an huyện

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nội dung chú trọng phân tích các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian qua như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chạy quá tốc độ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “coi nói” và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.

Tăng cường các lực lượng, hỗ trợ, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông công an huyện xử lý nghiêm các trường hợp: vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, “coi nói” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, xe hết niên hạn sử dụng, xe tự chế 3,4 bánh, xe kéo lưu thông trên đường. Trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Quán triệt các bộ chiến sỹ quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không được giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm; xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng lợi dụng giả mạo làm việc cho các cơ quan báo chí để tác động đến công tác xử lý của Cảnh sát giao thông.

Đối với các trường hợp người vi phạm là Đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ngoài việc xử lý theo quy định phải thông báo về cơ quan, tổ chức Đảng nơi đảng viên, cán bộ sinh hoạt và công tác.

2. Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện

Đẩy mạnh, phối hợp thông tin tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “*thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá tham gia giao thông an toàn*”. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông với khẩu hiệu “*đã uống rượu bia - không lái xe*” giúp mọi người nhận thức và chấp hành góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động

3. UBND các xã, thị trấn

Trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ tại địa phương mình. Phối hợp chặt chẽ với công an huyện rà soát, vận động đến từng doanh nghiệp, cá nhân, chủ bến bãi...có phương tiện vận tải chấp hành nghiêm chỉnh đúng trọng tải thiết kế của xe, không “*cơi nới*” thùng xe, tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng thiết kế ban đầu, tự nguyện chuyển đổi không sử dụng xe tự chế (loại xe công nông 3,4 bánh, xe kéo...) trong việc lưu thông trên đường nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn, ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn.

Chỉ đạo Đài phát thanh xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đưa tin về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhất là thông tin đầy đủ các lỗi là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn; các trường hợp lách đánh võng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...

UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để tình trạng các phương tiện xe công nông 3, 4 bánh, xe kéo, xe tự chế tồn tại và hoạt động trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Thanh Thủy